



Số 14-tháng 06 2024

Ý cầu nguyện của Đức Thánh Cha

Ý cầu nguyện của Đức Thánh Cha tháng 6

Cầu nguyện cho những người phải chạy trốn khỏi đất nước của họ. Đức Thánh Cha Phanxicô kêu gọi các tín hữu cầu nguyện vào tháng Sáu cho “những người di cư chạy trốn chiến tranh hoặc đói khát” và để họ „có thể tìm thấy sự chào đón và những cơ hội sống mới ở các quốc gia tiếp nhận họ”.

Máu và nước từ cạnh sườn Chúa Giêsu chảy ra, làm phát sinh các Bí Tích

Tháng Sáu là tháng mà Giáo Hội mời gọi các giáo hữu cùng chiêm ngắm và suy ngẫm Thánh Tâm Chúa Giêsu một cách đặc biệt. Giáo Hội vẫn coi các Bí tích được sinh ra từ cạnh sườn bị đâm thấu. Vậy đâu là lời giải thích cho các Bí tích?

1) Máu từ cạnh sườn là máu từ trái tim Ngài, là máu của Bí tích Thánh Thể. Vì trong các phép lạ Thánh Thể thì y khoa đã chứng minh, Minh Thánh chính là thịt trái tim Chúa Giesu.

2) Nước là nước của Bí tích Thánh Tẩy, là Bí tích khai tâm cho các Bí tích khác, vì chưa lãnh nhận Bí tích Rửa Tội thì cũng chưa được phép lãnh nhận các Bí tích khác.

3) Trong sách Khải Huyền (7,14) thánh Gioan có viết: Những người mặc áo trắng „đã giặt sạch và tẩy trắng áo mình trong máu Con Chiên.“ Nên máu Ngài là biểu tượng cho Bí tích giải tội.

4) Từ cạnh sườn Đức Giêsu chảy ra dòng nước mà Ngài đã hứa ban trước đây. “Từ lòng Người sẽ tuôn chảy những dòng nước hằng sống” (Ga 7,38-39). Dòng nước ấy là Thần Khí Ngài ban khi gục đầu tắt thở (Ga 19, 30).

Và đó là Bí tích Thêm Sức.

5) Phải có Linh mục thì mới có Bí tích Thánh Thể. Chúa Giesu là Linh mục đời đời theo phẩm chạt Men-ki-xê-đê. Ngài đã truyền cho các môn đệ: Hãy làm việc này, mà nhớ đến Thầy. Vậy Bí tích truyền chức thánh cũng nằm trong đây. Bởi thế mà Lễ Thánh Tâm cũng là ngày thánh hóa các linh mục. Chúng ta cầu cho các Linh mục có trái tim của Thầy Giêsu, trái tim bị đâm thấu, nên đã mở ra để đón mọi người, chẳng trừ ai.

6) Trái tim Giesu yêu đến cùng, tình yêu chung thủy, yêu đến hiến mạng. Và

Ngài muốn tình yêu vợ chồng cũng chung thủy như thế nên nói: Sự gì Thiên Chúa kết hợp, loài người không được phân ly.

7) Ngày nay, mỗi khi tượng thánh nào chảy nước, người ta thường gọi là chảy dầu. Khi người linh cảm dáo đâm vào cạnh sườn thì (nước) dầu đã chảy bắn vào người linh ấy. Kính Thánh chép lại là anh ta đã thấy và tin. Anh ta đã được nước dầu là Thần Khí chữa lành. Trong Bí tích Xức Dầu cũng có nghi thức Linh mục đặt tay cầu xin ơn Chúa Thánh Thần và xức dầu, để được ơn tin tưởng phó thác cho Chúa và ơn kết hiệp với cuộc khổ nạn của Chúa Giesu để sinh ơn cứu độ.

Lm Daminh Bùi Trọng Biên

LỄ LÒNG CHÚA THƯƠNG XÓT

Chúa Nhật tuần 2 Phục Sinh, lúc 11 giờ ngày 07.04.2024, cha Tuyên Úy cử hành thánh lễ tạ ơn Chúa và cầu nguyện cho tất cả mọi người, tại hội trường nhà xứ St. Bonifatius, Glockenstr. 7 - Herne. Hiệp dâng thánh lễ, chúng ta hân hoan vui mừng Chúa sống lại và tôn kính lòng Chúa thương xót, có sự hiện diện của 3 Sr. Thừa Sai Bác Ái, cùng cộng đoàn dân Chúa với bài ca nhập lễ „Hoan ca phục sinh... „

Kính nhớ Chúa Kitô đã tỏ cho thánh Tôma thấy cạnh sườn, nơi đã tuôn trào ra nước và máu, là suối nguồn mạch sự sống dồi dào, tràn đầy ân sủng Chúa đã mặc khải qua thánh nữ Faustina, ước mong mỗi người cảm nghiệm được lòng thương xót vô biên của Thiên Chúa, rất cần thiết cho thời đại hôm nay, khi nhân loại đang sống

với những tháng ngày lo âu, chiến tranh, thiên tai, động đất, lo sợ trước bao nhiêu sự dữ bủa vây trong cuộc sống...

“Lạy Chúa Giesu, con tín thác vào Chúa”. Nguyện xin Đức Kitô Phục Sinh củng cố đức tin cho chúng con, ban sự bình an, giúp chúng con luôn tin tưởng



đặt trọn niềm tin thác nơi Chúa. Xin lòng thương xót của Chúa trở thành niềm vui của chúng con ngay đời này, và là niềm hy vọng bảo vệ, chở che trong giờ lâm tử.

Sau hiệp lễ là lời cảm ơn của Sr. phó bề trên Mary Thùy Minh, tiền giò và tiền khuyen góp hôm nay tổng cộng được 3200 € để giúp tu sửa nhà nguyện của Dòng ở Việt Nam.

Kết thúc thánh lễ, mọi người vui vẻ thưởng thức những món ăn ngon miệng, nhiều hương vị, xôi đủ màu sắc, cơm thịt bò, gà, heo, cháo, Spaghetti... tặng thêm sức lực, khích lệ tinh thần, được chia thành nhiều nhóm: Quý phụ huynh đọc kinh „Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô - xin Cha thương xót chúng con và toàn thể giới“, nhóm múa tập dợt cho Đại Hội Công Giáo, các cháu thiếu nhi, các em thanh thiếu niên hào hứng nhiệt tình qua các trò chơi, mấy chị dọn dẹp nơi nhà bếp...

Tạ ơn Chúa đã ban một ngày tràn đầy nắng ấm, kết thúc một ngày sinh hoạt của gia đình thánh Micae thật tuyệt vời, bên nhau vui vẻ trao cho nhau những nụ cười, niềm hy vọng, đong đầy ý nghĩa yêu thương, chia tay lòng còn lưu luyến, hẹn gặp lại vào lễ Chúa Giêsu lên trời. Thứ Năm ngày 09.05.2024 lúc 11 giờ 00 tại thánh đường Herz Jesu - Döngelstr. 34 - 44623 Herne. Mừng ngày Vatertag!

Lucia 11.11 ghi

CHÚC MỪNG 7 NĂM HỒNG AN LINH MỤC

Trong tâm tình tri ân và ngợi khen Thiên Chúa, nhân kỷ niệm 7 năm ngày lãnh nhận thiên chức Linh mục 2017.03.06.2024 của cha Tuyên Úy Đaminh Bùi Trọng Biên. Nguyên xin Đức Kitô, là Mục tử nhân lành ban tràn đầy ân sủng, gìn giữ cha luôn được hồn an xác mạnh, để cuộc đời tận hiến của cha trở nên người Mục tử như lòng Chúa mong ước, yêu thương và hiệp thông, giúp đoàn chiên luôn vững mạnh trong đời sống đức tin.

Chúc Mừng Lễ Bạc Hôn Phối

Nguyên xin Thiên Chúa tình yêu chúc phúc cho anh Giacôbê Vũ Đức Thắng & chị Maria Vũ Kim Hiền, nhân ngày kỷ niệm 25 năm hôn phối, trải qua bao vui buồn, sướng khổ, anh chị vẫn một niềm chung thủy, thuận hòa, trọn tình vẹn nghĩa phu thê, luôn được tràn đầy phúc lộc, hoan hỷ và hạnh phúc trong cuộc sống gia đình, có nhiều niềm vui bên các con, người thân cùng bạn bè.

Cảm nhận về Đại Hội Công Giáo lần thứ 45

Cùng với Giáo Hội hân hoan mừng kính lễ Đức Chúa Thánh Thần hiện xuống, cũng là dịp Liên Đoàn Công Giáo Việt Nam tại Đức tổ chức ba ngày Đại Hội Công Giáo, khai mạc thứ Bảy ngày 18.05 và bế mạc thứ Hai ngày 20.05.2024 ở Aschaffenburg với chủ đề:

LẮNG NGHE & HIỆP HÀNH:

- * Sức Mạnh của Lòng Biết Ơn
- * Hiệp Hành trong Gia Đình
- * Hiệp Hành trong Giáo Hội
- * Đây là Giá Trị của Bạn
- * Lắng nghe và Vâng phục Chúa Thánh Thần.

Do Sr. Maria Nguyễn Thị Hồng Quế, Dòng Đaminh Tam Hiệp thuyết trình.

Năm nay đủ mọi lứa tuổi, ông bà cao niên, anh chị trung niên, các bạn trẻ thanh thiếu niên tràn đầy sức sống, các em thiếu nhi nhiệt tình tham gia vào sinh hoạt Đại Hội, có thánh lễ dành riêng cho từng lứa tuổi, khoảng 20 Linh mục đồng tế, quý Tu sĩ nam nữ với sự hiện diện đông đảo của cộng đoàn dân Chúa từ khắp nơi trên nước Đức quy tụ về đây, cùng dâng lời cầu nguyện, hoà chung tâm tình cảm tạ Thiên Chúa với khuôn mặt vui tươi, hoan hỉ, trên môi luôn nở rộ nụ cười rạng rỡ chào đón nhau, tay bắt mặt mừng đã làm cho không khí những ngày Đại Hội phấn khởi tăng thêm vẻ trang trọng, nhiều màu sắc, lợi ích về mặt tinh thần, thiêng liêng cho đời sống tâm linh, châu Thánh Thể, xưng tội, dự thánh lễ, lắng nghe bài giảng, dâng hoa kính Đức Mẹ... cùng cố niềm tin, chan chứa niềm vui, cảm nghiệm tình thương và ân sủng của Thiên Chúa tặng ban cho mỗi người.

Cộng Đồng Thánh Micae chúng ta đảm nhận công tác ban trật tự, dọn dẹp vệ sinh, khiêng kiệu cung nghinh Đức Mẹ Lavang, một số anh chị góp lời ca, tiếng hát trong ca đoàn tổng hợp và giúp vui văn nghệ với hai bài múa:

* Bài „Trông cơm,, dân ca quan họ nổi tiếng, thường được hát và điệu múa vui nhộn, dí dỏm trong các dịp lễ hội của dân tộc Việt Nam

* Bài „Xinh tươi Việt Nam,, Các em thiếu nữ trong tà áo dài màu hồng duyên dáng với những chiếc nón lá bình dị gắn liền với cuộc sống người Việt từ bao đời nay, các cháu thiếu nhi và các em trong gia đình thánh Micae biểu diễn rất tốt hai bài múa, những tràng vỗ tay, hưởng ứng sôi nổi, khích lệ tinh thần cho các cháu, các em thêm mạnh mẽ.



Sự thành công tốt đẹp của Đại Hội là tinh thần đoàn kết, cảm ơn tất cả các tham dự viên, quý Linh mục, tu sĩ, các bạn trẻ..., các cộng tác viên có tinh thần trách nhiệm, với thiện chí đóng góp của mỗi người 1 chân 1 tay với những hy sinh âm thầm sẽ trở sinh những hoa trái ngọt ngào “Còn hoa trái của Thần Khí là Bác ái, hoan hỉ, bình an, nhẫn nhục, nhân từ, lương thiện, trung tín, hiền hoà, tiết độ (Gal 5, 22 - 23).

Nguyện xin Chúa Thánh Thần luôn hiện diện, dẫn dắt và đồng hành cùng chúng con trong cuộc sống.

Lạy Mẹ Lavang là bổn mạng Liên Đoàn Công Giáo VN tại Đức, xin Mẹ gìn giữ chúng con bình an hồn xác, nhờ lời chuyển cầu đầy tình mẫu tử của Mẹ, xin Chúa là Cha giàu lòng thương xót chúc lành và ban muôn ân sủng cho chúng con đang lữ hành trên dương thế với bao gian nan thử thách.

Lucia 11.11 ghi

Chúc mừng Lễ bổn mạng CD Các Thánh Tử Đạo Việt Nam & vùng phụ cận

Nhờ gương chứng nhân anh dũng của Các Thánh Tử Đạo đã đổ máu ra để mình chứng tình yêu và gìn giữ đức tin cho hậu duệ mai sau, cầu chúc cho Cộng đoàn biết noi gương các ngài, sống xứng đáng với niềm tin vào Chúa và truyền thống đạo đức cha ông để lại.

Chúc mừng Rửa Tội

Cháu Merry Trần, con gái anh David Trần & chị Vũ Thị Bích Phượng, vừa được gia nhập cộng đoàn dân Chúa, lãnh nhận Bí tích Rửa Tội vào Chúa Nhật ngày 2.6.2024, lúc 10 giờ. Cầu chúc cho cháu được lớn lên trong tình yêu thương của cha mẹ và Cộng Đồng Thánh Micae. Chúc mừng cháu Merry, bố mẹ và người đỡ đầu.

Quỹ Tình Thương

Quỹ Tình Thương lần trước còn	1125 €

Một bác ở Hagen giúp người nghèo	200 €
AC Nam Thảo ở Lippstadt giúp Quỹ Tình Thương	100 €
AC Chương ở Lippstadt ủng hộ Quỹ Tình Thương	50 €
Một gia đình ở Lippstadt ủng hộ Quỹ Tình Thương	30 €

Tổng cộng	1505 €

Phân Ưu

Được tin ông Antôn Trần Kim Bảng đã được Chúa thương gọi về nhà Cha trên trời, thứ hai ngày 08.04.2024 tại Đức Quốc, hưởng thọ 72 tuổi.

Nguyện xin Thiên Chúa là Cha giàu lòng thương xót, tha thứ mọi lỗi lầm cho linh hồn Antôn, được vào hưởng ánh sáng ngàn thu trong Nhà Chúa muôn đời. Xin Chúa an ủi, nâng đỡ gia đình tang quyến trong lúc đau buồn này.

Cha Tuyên Úy, Cộng đồng thánh Micae, Cộng đoàn các Thánh Tử Đạo, thành kính phân ưu với bà Trần Thị Nghĩa cùng gia đình tang quyến.

Cầu nguyện cho những Anh Chị Em ra đi trước chúng ta trong tháng 6
Chúng con cậy vì danh Chúa nhân từ cho các linh hồn

†	Ông Augustinô Nguyễn Thế Thảo, CĐ Thánh Gia	03.06.2002
†	Cụ Ông Đaminh Phạm Văn Hiếu, CĐ CT Tử Đạo VN	06.06.2012
†	Anna Maria Phạm Quỳnh Hoa, CĐ Nữ Vương	16.06.2005
†	Ông Giuse Trịnh Văn Oai, CĐ Thánh Gia Thất	17.06.2022
†	Giacôbê Vũ Văn Vĩnh, CĐ Mẹ Mông Triệu	23.06.2013
†	Cụ Maria Đòng Văn Miện (nhũ danh Nguyễn Thị Đức) CTTĐ VN	23.06.2021

được lên chốn nghỉ ngơi, hằng xem thấy mặt Đức Chúa Trời sáng láng, vui vẻ vô cùng. Amen.

Lịch Lễ tháng 6

T7	01.06.	Thánh Lễ Cộng đoàn Thánh Mẫu Mân Côi vào lúc 15giờ tại nhà thờ Christ-König - Overbergstr. 45 - 58099 Hagen. Giải tội lúc 14g30.
CN	02.06.	Nghi thức Rửa Tội cho cháu Merry Trần lúc 10 giờ trong nhà thờ St. Bonifatius, Glockenstr. 7, 44623 Herne.
CN	02.06.	Thánh Lễ lúc 11giờ với Gia Đình Thánh Micae tại hội trường nhà xứ St. Bonifatius - Glockenstr. 7 - 44623 Herne. Sau lễ ăn trưa chung và sinh hoạt với nhau.
T6	07.06.	Thánh Lễ kính Thánh Tâm Chúa Giêsu Kitô lúc 18g tại nhà thờ Herz Jesu - Döngelstr. 34 - 44623 Herne.
T7	08.06.	Cộng đoàn Nữ Vương mừng Lễ tại Dom zu Minden - Großer Domhof 10 - 32423 Minden, vào lúc 15giờ. Giải tội: 14g30.
T7	15.06.	Gia đình ĐLMTT hiệp dâng Thánh Lễ lúc 14giờ tại hội trường Helmholtzstr. 3 - 44649 Herne và sau đó nướng thịt ăn trưa.
CN	16.06.	Thánh Lễ lúc 10gio30 tại nhà thờ St. Michael - Westerblichstr. 42 - Dortmund. Giải tội lúc 10giờ.
CN	16.06.	Thánh Lễ tại nhà thờ St. Hedwig - An St. Hedwig 17A - 45326 Essen, vào lúc 14 giờ và giải tội lúc 13g30.
T7	22.06.	Thánh Lễ quan thầy của Cộng đoàn Các Thánh Tử Vì Đạo VN tại nhà thờ St. Barbara - Am Römerberg 1 - Bergkamen vào lúc 15gio. Giải tội lúc 14g30.
CN	23.06.	Thánh Lễ mừng kỷ niệm 25 năm hôn phối tại thánh đường St. Ludger - Am Heikenberg 13 - 44534 Lünen vào lúc 11:30 giờ, với sự đồng tế của cha Phero Quân và cha Martino Hải.
	28 - 30.06.	Trại Hè Gia Đình tại Oer-Erkenschwick.

Báo trước lịch lễ tháng 7.2024 (Nếu không có gì thay đổi)

T6	05.07.	Thánh Lễ thứ Sáu đầu tháng lúc 18g tại nhà thờ St. Michael - Westerblichstr. 42 - 44147 Dortmund.
T7	06.07.	Thánh Lễ Cao Niên, lúc 11giờ tại hội trường nhà xứ Allerheiligste Dreifaltigkeit, Helmholtzstr. 3, Herne. 10 giờ 30 đọc kinh và giải tội.

T7	06.07.	Cộng đoàn Thánh Phaolo hiệp dâng Lễ lúc 15giờ tại nhà thờ St. Elisabeth, Friedrichstraße 5, 59555 Lippstadt. Giải tội: 14g30.
CN	07.07.	Cộng đoàn Don Bosco hiệp dâng Thánh Lễ lúc 14giờ tại giáo xứ St. Georg - Neuhäuserstr. 78a - Paderborn. Giải tội: 13giờ30. Chúc mọi người nghỉ hè vui tươi và an mạnh với Giesu.

Chúc mọi người nghỉ hè vui tươi và an mạnh với Giesu.



Ca đoàn tổng hợp, Sr Hồng Quế và Linh mục đoàn đồng tế thánh lễ cuối cùng tại ĐHCG lần thứ 45



Pastor Đaminh Bùi Trọng Biên - Glockenstr. 7 - 44623 Herne
 Handy: 0176-3248-5357
 Home Page: www.songdao.de - Email: bienbui@gmail.com